
ติดตามผล “โครงการประกันรายไดเกษตรกร” โดย

“จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” 1 ปีผานไป ชวยเหลือ

เกษตรกรไทยไดแคไหน

ติดตามผล “โครงการประกันรายไดเกษตรกร” โดย “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” 1 ปีผานไป ชวยเหลือเกษตรกรไทยได

แคไหน

        ประเทศไทยเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องเกษตรกรรมมาตัง้นานแลว ดวยขอไดเปรียบดานสภาพแวดลอมที่อยูใน

มือ ทําใหพูดไดอยางเต็มปากวา คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของไทยยอดเยี่ยมไมแพใครในโลก แตแนนอนวา

เมื่อมีจุดแข็งก็เป็นธรรมดาที่จะมีจุดออนบาง เน่ืองดวยปริมาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน มีมากเกินพอตอความ

ตองการของตลาด ซึ่งจุดที่มีมากเกินไปจนลนตลาดน่ีแหละ กลายมาเป็นจุดออนที่ทําใหราคาผลผลิตตกตํ่า และยอน

กลับมาเลนงานเกษตรจนได

        และแมวาการแกปัญหาระยะยาว กาํลงัเรงดาํเนินการโดยรฐับาล แตเราก็คงปฏเิสธไมไดวา “การแกปัญหาแบบ

เรงดวน” ก็เป็นเรื่องที่ละเลยไมไดเชนกัน ซึ่งหัวขอน้ีก็ไดถูกภาครัฐหยิบยกมาคุยเป็นประเด็นเรงดวน พรอมสราง

นโยบายที่มีชื่อวา “โครงการประกันรายไดเกษตรกร” ขึ้นมาเมื่อปี 62

        “เพื่อดูแลและชวยเหลือเกษตรกรที่กําลังเผชิญปัญหาราคาพืชผลตกตํ่า จนกระทบตอรายไดและความเป็นอยู
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โดยนํารองในพืชเศรษฐกิจของไทย 5 ชนิด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเลีย้งสัตว ปาลมน้ํามัน และยางพารา”

น่ีเป็นคําพูดอธิบายที่มาของโครงการโดย นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชยคนปัจจุบัน

        มาในวันน้ีที่ภาคเศรษฐกิจกําลังเผชิญปัญหาที่ประดังเขามาแบบคุมไมได (จากโควิด-19) ถือวาเป็นเรื่องนา

ประทับใจ ที่รองนายกฯ คนน้ี ยังสามารถดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรตอไปได ซึ่งจากรายงานลาสุด นายจุรินทร

ไดลงพื้นที่ติดตามโครงการประกันรายไดฯ ดวยตัวเอง ณ บานกระแอกใหญ ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง จังหวัด

อุบลราชธานี พรอมแจกแจงผลการดําเนินโครงการฯ ของรัฐบาล ซึ่งรัฐไดจัดสรรวงเงิน 67,754 ลานบาท ดูแลและมี

เกษตรกรที่มีสิทธิ ์เขารวมโครงการกวา 7.3 ลานครัวเรือน โดยปัจจุบันจายเงินชดเชยพืชทัง้ 5 ชนิดไปแลว 54,762.

47 ลานบาทตอจํานวนเกษตรกร 3.445 ลานครัวเรือนดวยกัน

        ซึ่งหากจะเพิ่มดีเทลใหชัดเจน สําหรับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจายเงินชดเชยพืชทัง้ 5 ชนิดไป

แลว 11,703.91 ลานบาท ตอจํานวนเกษตรกร 904,020 ครัวเรือน แบงเป็น

        สินคาขาว 877.70 ลานบาท จํานวนเกษตรกร 115,789 ครัวเรือน

        สินคาปาลมน้ํามัน 249.49 ลานบาท จํานวนเกษตรกร 27,365 ครัวเรือน

        สินคายางพารา 6,430.88 ลานบาท จํานวนเกษตรกร 364,939 ครัวเรือน

        สินคามันสําปะหลัง 3,975.51 ลานบาท จํานวนเกษตรกร 340,243 ครัวเรือน

        และสินคาขาวโพดเลีย้งสัตว 170.33 ลานบาท จํานวนเกษตรกร 55,684 ครัวเรือน

        “ถือเป็นตัวเลขที่นาพอใจสําหรับนโยบายเรงดวน” แตที่มากไปกวานัน้ รองนายกฯ ยังเปิดเผยวา เมื่อวันที่ 18

มิถุนายน 63 ที่ผานมา คณะกรรมการนโยบายและบริหารขาวแหงชาติ (นบข.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได

พิจารณาการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ปีการผลิต 2563/64 และเห็นชอบในหลักการในการ

ดําเนินการในปีตอไป โดยเริ่มตัง้แตวันที่ 1 กันยายน 2563 ทัง้น้ี มอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาราคาและ

ปริมาณประกันรายไดตอครัวเรือนเพื่อนําเสนอ นบข. พิจารณาอีกครัง้

        “นัน่หมายความวา โครงการประกันรายไดเกษตรกรของผูปลูกขาว จะยังดําเนินการตอไป”

        นอกจากน้ี เพื่อเป็นการรักษาราคาขาวใหมีเสถียรภาพ ที่ประชุมยังไดเห็นชอบในหลักการมาตรการคูขนาน

โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือก

นาปี ปี (2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (3) โครงการชดเชยดอกเบีย้

ใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสตอก ยิ่งไปกวานัน้ในปีการผลิต 2563/64 กระทรวงพาณิชยยังไดเสนอการ

ดําเนินโครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาวโดยเกษตรกรที่ขึ้น

ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณจะไดรับไรละ 1,000 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 20 ไร ซึ่งเกษตรกรจะไดรับ



เงินในสวนน้ีไมวาจะประสบภัยธรรมชาติและไมไดเก็บเกี่ยวผลผลิต

        ถือไดวา คําพูดที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเคยกลาวไวเมื่อปีกอน จะสามารถ

ทําใหเกิดขึ้นจริงไดแลว พรอมๆ กับผลลัพธที่นาพอใจของเกษตรผูปลูกพืช 5 ชนิดดวย ซึ่งสิ่งที่เราตองคอยติดตาม

กันตอ ก็คงจะเป็นนโยบายระยะยาว วาจะมีความคืบหน ามากแคไหน และจะทําไดดีเทาโครงการประกันรายได

เกษตรกรครัง้น้ีหรือไม อีกไมนานเราคงไดรูกัน


